
sþ. 234. Fyrirspurn [219. mál]
til fjármálaráðherra um rekstur jarðskjálftamæla á Suðurlandi.

Frá Árna Johnsen.

1. Hafa íslensk stjórnvöld tekið afstöðu til þess hvort þau samþykkja að kosta rekstur
þeirra jarðskjálftamæla á Suðurlandi sem norrænir jarðskjálftafræðingar hafa sótt um
styrk til hjá Norðurlandaráði (6 milljónir sænskra króna) að settir verði upp?

2. Hvernig er áætlað að þessi tækjabúnaður nýtist best við forvarnir og fræðslustarf?


